



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ 0 7443 4864 E-mail: FL-SRO@bot.or.th

ข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ 8/2564

เรื่อง “มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน”

แบงก์ชาติ ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการเร่งด่วนด้วยการพักชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน (เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งครอบคลุมหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐล่าสุด ได้แก่ ลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการ และลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ซึ่งยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงเนื่องจากมาตรการของทางการ ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Mobile application เว็บไซต์ และ Call center ของสถาบันการเงิน โดยให้แสดงข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน และในระหว่างการชะลอการชำระหนี้ ลูกหนี้จะได้รับการคงสถานะเดิม ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระและไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้รวมทั้งไม่ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้โดยตรง หรือ ติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน แบงก์ชาติ โทร 1213



มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
- สำหรับลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้รายย่อย ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ
- เมื่อหมดระยะพักหนี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที

ติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลือโดยเจ้าหนี้ทำได้อย่างรวดเร็ว โปรดส่งข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน ทั้งนี้ การพักชำระหนี้ภายใต้มาตรการนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือเงินสำหรับสถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้นตามความเหมาะสม



ธนาคารแห่งประเทศไทย

เตือนภัยทางการเงิน

เรื่อง “มิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐปล่อยกู้เงินหรือหลอกให้โอนเงิน”



เตือนภัย!!! อย่าหลงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ส่งลิงก์แนบไปกับข้อความ SMS หลอกว่าได้รับสินเชื่อ หรือ หลอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือ ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มิจฉาชีพกลุ่มนี้มักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน รวมถึงแบงก์ชาติให้ดูมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเมื่อเราหลงเชื่อเข้าไปกดลิงก์แล้ว และกรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ลงไป กลับกลายเป็น

การกตอนุญาตให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของเราโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นสมุดโทรศัพท์ อัลบั้มรูปภาพ หรือตำแหน่งที่ตั้ง มิจฉาชีพกลุ่มนี้จะส่ง SMS หลอกหลวงเข้าเบอร์โทรศัพท์เพื่อนของเราทุกคน ต่ออีก มีทั้งสวมรอยเป็นเจ้าของที่โทรหรือแชทไลน์หวานล่อมให้โอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้า ค่าภาษี หรือ ค่าธรรมเนียม มีทั้งส่งข้อความแจ้งให้รับผิดชอบหนี้ของเพื่อนที่อ้างเราเป็นผู้ค้ำประกัน หากไม่จ่ายก็จะมีการข่มขู่ เป็นต้น เมื่อเหยื่อหลงโอนเงินให้ไปแล้วก็เชิดเงินหลบหนีไป

ก่อนจะคลิกลิงก์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจจากหน่วยงานที่ถูกอ้างชื่อ โดยเฉพาะหากเป็นการกู้เงินออนไลน์ ควรโทรสอบถามสถาบันการเงินที่ถูกอ้างชื่อ หรือสอบถามศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 1213 ทั้งนี้ หากท่านใดได้รับความเสียหายแล้ว โปรดรวบรวมหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีโดยทันที รวมถึงติดต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โทร 1710 เพื่อขออายัดเงินในบัญชีมิจฉาชีพที่รับโอนเงิน



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สปอตวิทยุ

เตือนภัยทางการเงิน

ตอนที่ 1 SMS การกู้เงิน

ตอนที่ 2 แพนส่งของมาให้จากต่างประเทศ

ตอนที่ 3 เงินถูกถอนออกจากบัญชี

สปอตวิทยุ



<https://bit.ly/3kVaLVC>



สแกนเพื่อรับข่าวสารความรู้ทางการเงินและเตือนภัย
ทางการเงินผ่าน Line@ “มาFin.กัน - ผู้นำชุมชน”